

อุทัยวุฒิ เต็มดวงษ์ (2556). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี คั่นคว้าอิสระ ปร.ม. บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พัชรวัต ปิยะ โอสถสรรค์

บทคัดย่อ

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล
ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด
อุดรธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชาชน อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จำนวน
365 คน ใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Ratio Sampling) ที่มีข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกันโดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ One-way ANOVA F-Test

ผลการศึกษาพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 46-60 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และ อาชีพ
เกษตรกรกรรม

2. ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน
พบว่าเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกันยกเว้น
หลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ไม่แตกต่าง ยกเว้นด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05